

อยากรมีที่ยืนอยู่ในม.

คสช.แนะวิธีเคลื่อนไหวเตือนนศ.อย่ารับใช้ใคร!

ไทยโพสต์ • คสช.สั่งฝ่ายกฎหมายติดตามเส้นทางการเงินของกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ แนะนำนักศึกษาทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ดึงว่าออกมาปลุกกระแส เพราะคนส่วนใหญ่คงไม่คล้อยตาม “อมร” ยืนยันมีหลักฐานเอาผิดขบวนการบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อไทย-นปช.ร้อนตัวตอกกลับ “กรธ.” ต่างหากที่บิดเบือนหลักการประชาธิปไตย เย้ยเถียงสู้นักศึกษาไม่ได้เลยกล่าวหาว่ามีหน้าม้าเลี้ยง

เมื่อวันเสาร์ พ.อ.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ รองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ส่วนงานรักษาความสงบ สำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงิน

อ่านต่อหน้า 10

อยากรมีที่ยืนอยู่ใน ม.

การเงินของกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ที่จัดพิมพ์เอกสารความเห็นแย้งร่างรัฐธรรมนูญ ว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ดำเนินการตรวจสอบ ส่วน คสช.มีฝ่ายกฎหมายติดตามอยู่เช่นกัน โดยการตรวจสอบก็กำลังดำเนินการอยู่จัดพิมพ์เอกสารที่ใด เนื้อหาในเอกสารผิดจริงหรือไม่ ใครเป็นผู้สนับสนุน และนำไปแจกจ่าย หากคืบหน้าอย่างไร คงจะมีการชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบกันอีกที หากการตรวจสอบพบว่าผิดกฎหมายอย่างไร ก็ต้องนำไปตามนั้น พร้อมทั้งขออย่าว่าเราจะใช้กฎหมายปกติ

พ.อ.ปิยพงศ์กล่าวว่า สำหรับการ

เคลื่อนไหวของนักศึกษาในกลุ่มนี้ เริ่มขยายเครือข่ายไปยังมหาวิทยาลัยอื่นนั้น ทาง คสช.ก็ติดตามกลุ่มนี้อยู่ ซึ่งตามข้อเท็จจริงไม่ใช่กลุ่มใหม่อะไร และไม่มีอะไรนอกเหนือความคาดหมาย เพราะใกล้ช่วงประชามติกลุ่มนี้ก็จะมีออกมาเคลื่อนไหว คิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศก็ติดตามสถานการณ์และรับรู้ข้อมูลข่าวสารการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ดังนั้นประชาชนคงไม่เชื่อคล้อยตามความคิดของนักศึกษาในกลุ่มนี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้เชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองหรือไม่ พ.อ.ปิยพงศ์กล่าวว่า เราเห็นได้ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ไม่ต้องอธิบายอะไรมาก เพราะใครเคลื่อนไหวอย่างไร ใครพูดอย่างไร พี่น้องประชาชนก็เห็นหมดว่ากลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มการเมืองอย่างไร

“ความจริงน้องๆ นักศึกษาที่สนใจประชาธิปไตยก็คงมีอยู่ แต่การเคลื่อนไหวของพวกนี้ภายใต้กลุ่มการเมืองและขบวนการหนุนหลัง ก็อาจจะมีส่วนหนึ่ง แต่คิดว่าไม่มากที่จะสร้างกระแสปลุกกระดมคนมา เพราะประชาชนไม่ได้คิดคล้อยตามแล้ว เนื่องจากเริ่มรู้และมองเห็นว่ากลุ่มนี้สร้างกระแสเต็มที่ปลุกปั่น ยุยง บิดเบือน มินหาซ้ำเป็นคนเดิมๆ กลุ่มเดิมๆ ซึ่งหากเคลื่อนไหวต่อไป ประชาชนคงจะเบื่อหน่ายไปเอง และไม่ตกเป็นเครื่องมือของคนเหล่านี้” พ.อ.ปิยพงศ์ กล่าว

แนะรณรงค์ในมหาลัย

พ.อ.ปิยพงศ์กล่าวต่อว่า ทาง คสช.สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย ไม่ใช้ทำให้ตึงเครียดไปทุกอย่าง หากขบวนการประชาธิปไตยใหม่อยากจะมีที่ยืนอยากจะมีที่ยืน และอยากมีที่หายใจหายใจได้ ก็สามารถทำในพื้นที่

มหาวิทยาลัย เพราะเราก็จะลุ่มอล่วยให้ เพื่อจะได้ไม่สร้างความตึงเครียด พร้อมทั้งขออย่าว่า คสช.ไม่ได้ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ทั้งยังไม่ได้ใช้ความรุนแรง ในทางตรงกันข้าม เราพยายามประคับประคองสถานการณ์บ้านเมือง ถ้าเกิดความสงบสุข ถ้าอะไรที่มันไม่เกินกรอบกฎหมาย ก็มีพื้นที่ให้ดำเนินการได้

“โดยหน้าที่แล้วนักศึกษาต้องรู้ว่าการทำหน้าที่ของตนคืออะไร ก็จะต้องศึกษาเล่าเรียนดีกว่า ส่วนการทำกิจกรรมทางการเมืองนั้น แม้ว่าจะเป็นส่วนน้อยๆ แต่จะต้องไม่เป็นเครื่องมือของใคร กลุ่มใด หรือพรรคใด เพราะฉะนั้นผมขอเตือนน้องๆ และผู้ปกครองจะต้องช่วยกันดูแลไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมือง” พ.อ.ปิยพงศ์กล่าว

ขณะที่นายปดิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีการเปิดเผยการเดินทางบิดเบือนเนื้อหา ร่างรัฐธรรมนูญที่ จ.เชียงใหม่ ว่าเรื่องดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ ซึ่งต้องว่าไปตามนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญมีความสำคัญกับหลายๆ กลุ่ม ต่อไปอาจมีการเคลื่อนไหวมากขึ้น โดยหน่วยงานด้านความมั่นคง มีการจับตาดูการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ อยู่แล้ว

ส่วนเรื่องนี้จะกระทบกับการตัดสินใจลงประชามติของประชาชนหรือไม่นั้น ทุกฝ่ายต่างอยากให้ประชาชนที่มีสิทธิออกเสียงไปใช้สิทธิของตัวเองให้มากที่สุด แต่วิธีการของหน่วยงานรัฐ อาจแตกต่างจากกลุ่มการเมือง ผลกระทบจะมากน้อยแค่ไหนคงต้องรอดูการสำรวจความคิดเห็นของสำนักโพลต่างๆ เมื่อใกล้วันลงประชามติอีกครั้ง แต่ส่วนตัวเชื่อว่าการแสดงความคิดเห็นหรือทำกิจกรรมอะไร จะส่งผลกระทบต่อประชาชนกลุ่มกลางๆ ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้น ส่วนกลุ่มที่ตัดสินใจไปแล้ว ไม่ว่าจะได้รับข้อมูลอะไร คงเปลี่ยน

ความคิดเห็นที่ตัดสินใจไปแล้วยาก

ขณะที่นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษก กรธ.กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. สั่งสอบสวน กรณีการแจกแจงรัฐธรรมนูญปลอมว่า ถือเป็นข่าวดีมาก ที่จะสกัดกั้นกระบวนการ ตนมีหลักฐานที่ชัดเจนเมื่อครั้งลงพื้นที่ชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญกับประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และได้ส่งหลักฐานดังกล่าวให้กับคณะกรรมการตรวจสอบที่ กรธ.ตั้งขึ้นมาแล้ว

“ยืนยันว่าเป็นการบิดเบือนแน่ เพราะมีเจตนาให้คนไขว่เขวเข้าใจผิด ส่วนที่มีคนทำให้เราเปิดเผยหลักฐานนั้น ตนไม่ขอเปิดเผย อาจจะถูกกระทบกับการสอบสวนได้ เราไม่หลงกลพวกเขาแน่ เพราะต้องการจะจับปลาใหญ่ให้ได้ ไม่เช่นนั้นก็จะจับได้แต่ปลาชิวปลาสร้อย ตนขอยืนยันเรามีหลักฐานจริง และชัดเจน พวกเขาทำเป็นขบวนการแน่นอน ตนไม่ได้โมเมกุข่าวขึ้นมาเองตามที่นักวิจารณ์” นายอมรรกล่าว

‘สมชัย’ วอนออกไปใช้สิทธิ์

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านบริหารงานเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ถึงผลตอบรับการทำประชามติว่าค่อนข้างดี จำนวนของผู้มาขอใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้น 34% สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความตื่นตัวและประสงค์ที่จะออกมาใช้สิทธิ์ก็มากขึ้น ขอฝากถึงประชาชนทุกคนว่า การออกมาลงเสียงประชามตินั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นการกำหนดทิศทางเปลี่ยนแปลงร่วมกัน รวมถึงการตัดสินใจอนาคตของประเทศชาติ กกต.เป็นเพียงผู้อำนวยการสะดวกในการทำหน้าที่ การตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับนั้นขึ้นอยู่กับประชาชน

ส่วนปัญหาอุปสรรคที่พบในขณะนี้ยอมรับว่าการจะเข้าใจรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาหลายหมวดหมู่ อาจทำให้ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาทำความเข้าใจค่อนข้างน้อย จึงขอให้พิจารณาถึงสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญมาประกอบการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม อยากเห็นบรรยากาศที่ดีทั้งก่อนและทำประชามติ ขอให้ทุกฝ่ายแสดงความเห็นอยู่ในกรอบ ไม่เป็นเท็จ ไม่หยาบคาย และไม่ปลุกระดม

นายสมชัยยังกล่าวถึงกรณีที่ถูกกลุ่มไอลอร์ยื่นฟ้องศาลปกครองสูงสุดขอให้เพิกถอนประกาศ กกต.เรื่อง การจำกัดเสรีภาพพรรคการเมือง ประชามติ เพราะเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขัดหลักประชาธิปไตยว่า เรื่องนี้ฝ่าย

กฎหมายจะเป็นผู้ดูแล ตนมั่นใจว่าจะสามารถตอบคำถามในทุกๆ เรื่องได้ ส่วนแนวทางที่จะไปชี้แจงต่อศาลไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ แต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา เพราะจะเป็นการโต้สวนเบื้องต้น เพื่อพิจารณาว่า คำร้องดังกล่าวอยู่ในขอบเขตของอำนาจศาลปกครองที่จะพิจารณารับฟ้องและอยู่ในขอบเขตคดีทางการปกครองหรือไม่ ถ้าอยู่ในขอบเขตคดีทางการปกครอง ศาลก็รับฟ้องเพื่อดำเนินการโต้สวนต่อไป

“กกต.พร้อมนมรับทุกทาง ถ้าจะรับฟ้อง เราก็คืนดี ถ้าไม่รับฟ้องก็จบกันไป แต่หากตัดสินว่าประกาศของ กกต.มีความผิด ก็ยื่นตีปรับปรุงแก้ไข แต่ถ้าประกาศนั้นชอบด้วยกฎหมาย กกต.ก็เดินหน้าทำงานต่อไป ส่วนกรณีที่มีเอกสารบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญนั้น เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ การออกมาเคลื่อนไหวแจกเอกสารไปปลิว หรือกระทำการใดๆ ของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนั้น เป็นสิทธิ สามารถทำได้ แต่ต้องอยู่ในกรอบ ส่วนตัวไม่กังวล และเชื่อว่าการทำงานประชามติในวันที่ 7 ส.ค. จะเป็นไปด้วยดี” นายสมชัย กล่าว

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงกรณีนายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษก กรธ. ระบุว่ามีการทำเอกสารประชุมเหมือน กรธ. เพื่อบิดเบือนหรือข้อมูลเท็จการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ โดยแจกจ่ายบริเวณศูนย์ราชการจังหวัด พร้อมเรียกร้องให้ กกต.ตรวจสอบ ว่า ข้อเท็จจริงนายอมรร่วมกรรมการสัมมนาการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนฯ ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา ระหว่างสัมมนา ช่วงเวลา 15.00 น. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาที่นั่งฟังอยู่แถวหลัง 3-4 คน แจกเอกสารในห้องประชุม แต่เจ้าหน้าที่จัดสัมมนาเห็นว่า อาจเข้าข่ายผิดกฎหมาย จึงเก็บเอกสารดังกล่าวไปหมดแล้ว ก่อนกลุ่มบุคคลดังกล่าวจะสลายตัวไป ซึ่งเอกสารดังกล่าวมีการแจกจ่ายในที่สัมมนาเท่านั้น ไม่มีการเผยแพร่ที่ศูนย์ราชการจังหวัด อย่างไรก็ตาม น่าจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน

‘อ้อย’ จากประยุทธ์-มีชัย

ทางด้านนายจตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. ให้ตรวจสอบแหล่งทุนปลอมเอกสารร่างรัฐธรรมนูญว่าเวลา

นี้เท่าที่ทราบร่างรัฐธรรมนูญปลอมไม่น่ามีจริง เพราะยังไม่เห็นมีใครทั้ง คสช. รัฐบาล และ กรธ.นำมาแสดงให้เห็นได้ แต่เอกสารร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นนิยมมากหน่อย คือร่างของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องของความเห็นร่างของ กรธ. นอกนั้นเป็นเอกสารร่างรัฐธรรมนูญของนักวิชาการ ซึ่งร่างเหล่านี้เป็นเรื่องของความเห็นที่แย้งกับร่างรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่อ้างว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญ และเนื้อหาของร่างไม่มีการบิดเบือนหรือผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

“พูดง่ายๆ คือร่างรัฐธรรมนูญฉบับนายมีชัยมีปัญหาออกอยู่แล้ว การจะไปปลอมเนื้อหาที่แยกว่านี้คงทำได้ยาก ซึ่งเป็นร่างที่มีเนื้อหาบิดเบือนหลักการประชาธิปไตย โดยเฉพาะเรื่องที่เปิดทางให้ ส.ว.ลากตั้ง 250 มาร่วมเลือกนายกฯ การมีแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งอาจมีผลต่อไป 20 ปี ทำให้มีลักษณะของการสืบทอดอำนาจ เพียงแค่ปีวิจารณ์ที่เนื้อหาของร่างก็ทำให้เห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนแล้ว โดยไม่ต้องไปปลอม” นายจตุรนต์กล่าว

นายจตุรนต์กล่าวต่อว่า ในการทำเอกสารเหล่านี้ก็ใช้ทุนน้อยมาก เท่าที่ทราบมีประชาชนทำแล้วเผยแพร่ต่อกัน ตนพูดในฐานะเคยได้รับเอกสาร และยังช่วยแจกในวงเสวนาตนยังแจกเอกสารนี้ให้นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง มาแล้วด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นการแจกเอกสาร การมีเอกสารไว้ในครอบครองจึงไม่มีความผิดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับเงินทุน คสช.ควรจะไปดูว่าที่ภาครัฐซึ่งงบประมาณมหาศาลให้เจ้าหน้าที่ขึ้นนำพร้อมกับกำบังบิดเบือน เช่น ร่างผ่าน คสช.จะไปเร็ว หรือร่างผ่านแล้วจะได้พรรคการเมืองที่ต้องการมาเป็นรัฐบาล อันนี้เป็นสิ่งที่ควรไปตรวจสอบมากกว่า

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. นางธิดา ถาวรเศรษฐ ประธานที่ปรึกษา นปช. และนายอุสมาน ลูกหยี แกนนำ นปช. มาร่วมรายการพิเศษพีชทีวี ช่วงรอความชัดเจนคำสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติให้พักใช้ใบอนุญาต 30 วัน โดยมี น.ส.กุลธิดา ชวณกุล ดำเนินรายการ

นายจตุพรกล่าวว่า การจะปิดพีชทีวีชั่วคราวตามมติ กสท. ที่ให้พักใช้ใบอนุญาตนั้น ยังมีความพยายามจะทำให้ได้ตามเดิม

โดย พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการ กสท. และประธานคณะกรรมการด้านผัง ราชการและเนื้อหาการ อยากรู้ที่ยืนอยู่ในใหม่.คสช.แนะวิธีเคลื่อนไหวเตือนคสช.อย่ารีบใช้ใคร!

‘จตุพร’ บัดท่อน้ำเลี้ยง

นายจตุพรยังกล่าวถึงคณะกรรมการ ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่บอกว่ามีการแจก เอกสารร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้น ตนเห็นว่าเป็นการกล่าวหาทางการเมืองปกติ แล้วโยน ไปถึงการให้ร้ายว่ามีกลุ่มทุนเป็นท่อน้ำเลี้ยง อยู่เบื้องหลัง ประชาชน นักศึกษา การทำ เช่นนี้มาจากเกลียดชังนักศึกษาไม่ได้ จึงกล่าว หาเอาผิด ยัดข้อหาใหม่มาเรื่อย เพื่อต้องการ ทำลายความเชื่อมั่นของนักศึกษา แล้วจะไปฟ้องเพชฌฆาตของต่อนอีก ว่าบิดเบือนร่าง รัฐธรรมนูญ

ประธาน นปช.กล่าวว่าย่ำว่า ร่างรัฐธรรมนูญ มีทั้งดีและไม่ดี แต่การทำประชามติจะ เลือกดีอย่างเดียว แต่จะได้สิ่งที่ไม่ดีไปด้วย ดังนั้นต้องพิจารณาให้ถึงแก่นสำคัญที่ระบุ ที่มาของอำนาจในร่างรัฐธรรมนูญก่อนจึง ค่อยใช้สิทธิ เพราะส่วนไม่ดียังต้องร่างรัฐธรรมนูญ นั้น รวบรวมกันเป็นปัญหาหัวใจไม่ตีก็อยู่ ได้ไม่นาน

“สิ่งที่ปัญหาขณะนี้ ทั้งเรื่องร่าง รัฐธรรมนูญและปิดพีชทีวี เป็นเรื่องเดียวกัน การปิดศูนย์ปราบโกงฯ แล้วรัฐไปเปิดศูนย์ ทำประชามติ เมื่อศูนย์นี้มีหน้าที่จับโกง แต่ คนทำงานเป็นเจ้าของที่รัฐหมด แล้วใครจะ โกง การทำประชามติครั้งนี้ กลไกที่ไม่ได้มี เจตนารมณ์ประชาชน เมื่อประชามติผ่าน ย่อมนำไปสู่การปฏิบัติช่วงเลือกตั้ง เพราะมี การทำงานเป็นทีมตามกลไกรัฐ โดยสร้างส่วน ดีของรัฐธรรมนูญให้เป็นจิตวิทยาหมู่ วิตก กังวลถึงฝ่ายไม่รับร่างเป็นเสียหาย”

นางธิดากล่าวว่า กรณีนักศึกษาแจ้ง 7 เหตุผลแย้งร่างรัฐธรรมนูญนั้น เป็นเพียง ความเห็น แต่การอธิบายว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญปลอมนั้น ไม่ใช่ แต่เป็นการโต้แย้งร่าง รัฐธรรมนูญของ กรธ. ตามมาตราต่างๆ ที่ นักศึกษาไม่เห็นด้วย แล้วจะบิดเบือนได้อย่างไร เพราะนอกจากร่างรัฐธรรมนูญมาแล้ว แล้วแสดงความเห็น แล้วจะปลอม บิดเบือน ได้อย่างไร พูดไม่เข้าท่า การพูดน่าจะมีความดี ศรัทธาของนักวิชาการ แต่กลับมาโจมตี โทกโทป

ก่อน ซึ่งเป็นทฤษฎีการเมืองที่สร้างเรื่องกล่าว หา ก่อน แล้วไปโกหกเรื่องใหม่ไปเรื่อย โดยไม่ ชี้แจงการกล่าวหาใดๆ เลย

ช่วงนี้มีกรกล่าวใหม่มากกว่ามีนาย ทุนอยู่เบื้องหลังนักศึกษา ไม่คิดถึงมีเงิน บริจาคของผู้รักประชาธิปไตย ทั้งที่อุทยาน ราชภักดียังสร้างด้วยเงินบริจาค แต่สิ่งหนึ่ง ต้องพิจารณาคือ กรธ. มาทำหน้าที่ชี้แจง ร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งที่เป็นหน้าที่ของ กกต. จึงทำให้ผลที่เกิดขึ้นว่าประชาชนไม่ได้รับ เอกสารร่างรัฐธรรมนูญ

“เมื่อร่างรัฐธรรมนูญไม่เชื่อมโยงประ ชาชนแล้ว การเผยแพร่ประชามติยังปิดบัง เนื้อหาที่ประชาชนอีก ผลที่เกิดขึ้นจะ ทำให้คนมาใช้สิทธิน้อย หรือคนสนับสนุน ร่างรัฐธรรมนูญนี้ยังไม่รู้วันลงประชามติ สิ่ง นี้เป็นการทำหน้าที่แบบพิสดาร ไม่ได้ทำตาม ความลึ่งที่จะเป็น เพราะ กรธ.แสดงบทบาท เกินกว่าหน้าที่ ส่วน กกต. (คณะกรรมการการ เลือกตั้ง) ไม่ได้ทำหน้าที่ตามมาตรฐานสากล ได้ ซึ่ง กกต.มีบทบาทสะท้อนต่อต่างประเทศ ด้วย จึงน่าเป็นห่วงชะตากรรมประเทศด้วย”

แนะเปิดพื้นที่ให้นักศึกษา

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ยังไม่พ่อนปรน พรรคการเมืองให้ประชุมได้ว่า นายกฯ อาจ มีข้อมูลบางอย่าง แต่พรรคไม่ได้ทำอะไรเป็น ปัญหาให้ประเทศ หากแต่ดำเนินการในส่วน ของพรรคไปตามปกติ พรรคอื่นมีปัญหาอะไร หรือไม่ ตนไม่ทราบ การที่กลุ่มการเมืองมีการเคลื่อนไหวไม่ใช่พรรคการเมือง แต่เป็น นักศึกษาที่แสดงออกถึงจุดยืน อุดมการณ์ ความคิดเห็นคนละแบบกับพรรคการเมือง ควรเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองได้ทำงานตาม ปกติ ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการประชุมพรรค ปราศรภัยความเสี่ยงอย่างเดียว แต่มีงานอื่นอีกมาก ก็ควรจะให้ทำได้ หากไม่กระทบความมั่นคง

ส่วนที่มีข่าวว่ารัฐบาลพิจารณาการ ประชุมหลัง 7 สิงหาคม 2559 นั้น นาย องอาจกล่าวว่า ก็แล้วแต่จะพิจารณา ส่วน คสช.กังวลเกินไปหรือไม่ นายองอาจ กล่าว ว่า ไม่มีข้อมูล คสช.อาจมีข้อมูลที่เราไม่รู้ แต่หากดูจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ เห็นมีพรรคการเมืองไหนออกมาเคลื่อนไหว ที่กระทบต่อความมั่นคง นอกจากการแสดงความ คิดเห็นส่วนบุคคล

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระ

จันทร์ กลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ แดงชวาลถึงแนวทางการรณรงค์ประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และทบทวนบทเรียนที่ผ่าน มาจากการใช้อำนาจรัฐคุกคามการเผยแพร่ ความรู้ร่างรัฐธรรมนูญ นำโดยนายรังสิมันต์ โรม, นายปรณ อาริกุล และนายรักษัชชาติ วงศ์อิษชาติ

นายรังสิมันต์กล่าวว่า การจับกุมตน และสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ถือ เป็นการจับกุมคนกลุ่มแรกในเรื่องการรณรงค์ ประชามติ ซึ่งการจับกุมดังกล่าว เห็นว่าการ กระทำของเจ้าหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผิด ขันตอนวิธีพิจารณาความอาญา ที่ไม่มีการ แจ้งสิทธิ แจ้งข้อกล่าวหา และการออกหมาย จับ ก่อนพาตัวไป นอกจากนี้การดำเนินคดีว่า ผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯ ก็ ผิดขั้นตอน เพราะกกต.ต้องเป็นผู้แจ้งความ

แจงเงินทำกิจกรรม

ส่วนนายปรณกล่าวว่าถึงกรณีถูกระบุว่า ผู้มีอำนาจอ้างว่ามีกลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังการ เคลื่อนไหวของขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ว่า ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีการตรวจสอบได้เลยว่า ใครอยู่เบื้องหลังกลุ่มตน และผู้ที่ทางกลุ่มเคย ร่วมกิจกรรมด้วย ขณะนี้บางคนก็ขังขังอยู่ใน สภ. ส่วนเงินทุนต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่ได้รับการ จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อรณรงค์ประชามติ และการบริจาคต่างๆ ซึ่งมียอดรวมทั้งหมด ที่ผ่านมาก็ไม่ต่ำกว่า 5 แสนบาท โดยต้นทุนที่ ทำเอกสารแจก 10,000 เล่ม ติเป็นเงินไม่เกิน 50,000 บาท

ทั้งนี้ ตนสงสัยนายมีชัยว่าได้รับเอก สารจากตนตั้งแต่ 2 เดือนที่แล้ว ทำไมเพิ่ง มาหาว่าบิดเบือนตอนนี้ จึงขอเรียกร้องให้มี ชัยและรัฐบาล คสช.อย่านำประเด็นนี้มาเล่น เกมการเมือง แต่ขอให้มาสู้กันที่เนื้อหา ร่าง รัฐธรรมนูญดีกว่า และขอให้หยุดคุกคามผู้ที่ มีเอกสารความเห็นแย้งร่างรัฐธรรมนูญและผู้ ที่สวมเสื้อโหดใน

วันเดียวกัน กรุงเทพโพล โดยศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เผยแพร่ผลสำรวจ ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “นับถอยหลัง 1 เดือน วันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค.59” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุก ภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,733 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 77.7 ตั้งใจว่าจะไป ออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ใน วันที่ 7 ส.ค.59 ที่จะถึงนี้ ขณะที่ร้อยละ 10.4 ตั้ง

ใจว่าจะไม่ไป ที่เหลือร้อยละ 11.9 ยังไม่แน่ใจ
เมื่อถามว่า “หากวันนี้เป็นวันออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ท่านจะเห็นชอบ
กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่” ส่วนใหญ่
ร้อยละ 43.6 ระบุว่า “เห็นชอบ” ขณะที่ร้อย
ละ 6.6 ระบุว่า “ไม่เห็นชอบ” ส่วนร้อยละ
13.0 ระบุว่า “งดออกเสียง” และมีถึงร้อยละ
36.8 ที่ระบุว่า “ไม่แน่ใจ”.